



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณา
คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศและประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ส่งเอกสารตามที่กำหนดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย และที่ ก.พ. กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ หนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกอบกับ
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๕๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

๑.๑ ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด จำนวน ๑๓๕ ราย

(รายละเอียดตามเอกสาร ๑ แนบท้ายประกาศ)

๑.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ ราย

(รายละเอียดตามเอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศ)

๒. การประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง ให้ผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ
ทุกรายเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน (กำหนดการประเมินตามเอกสาร ๓ แนบท้ายประกาศ)

/อนึ่ง...

อนึ่ง หากกรรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
เข้ารับการประเมิน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓			
๑	นาย มหามะบักรี ลือบาฮาญ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๒	นางสาว สุนีย์ มาหะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๓	นาย อนันต์ แสงชาตรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๔	นาย อิริยศ เอนก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๕	นาง กัญญา จันทร์พิศาล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
๖	นาง ชูเรีนา ระเด่นกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
๗	นาย ปัญญา น่วมประวัตติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
๘	นางสาว รัตนา ไม่สัน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
๙	นางสาว เกวลิน คงทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
๑๐	นางสาว พารีดา ม่าเหรัมย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
๑๑	นาย เจนต์วิทย์ นาคแท้	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
๑๒	นาย ประสิทธิ์ สุวรรณประสม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
๑๓	นาง มุกดา หลิมนุกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
๑๔	นาย ประพันธ์ วรรณบวร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๑๕	นาย ประโมทย์ คำจวนลม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๑๖	นาย เสรี จิตรเวช	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๑๗	นาย ธรรมกร ลีลาวรรกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
๑๘	นางสาว วรรดี จักรราช	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
๑๙	นาย สุวิทย์ จันทร์มีศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
๒๐	นาย ก้องเกียรติ ร่องรัตนพันธุ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
๒๑	นางสาว ศรีัญญา ใจเย็น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา